



จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี

ฉบับประจำเดือน พฤศจิกายน 2567



ที่ปรึกษา : นางสาวศิริวรรณ เครือเล็ก เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี
บรรณาธิการ : นางสาวสกลภัทร ไชยคำ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
จัดทำโดย : กลุ่มสารสนเทศการเกษตร : น.ส.มธุรส สัจจิตศรี เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล



เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี

SCAN ME



กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2567



นางสาวศิริวรรณ เครือเล็ก เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี นำข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ของสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี ร่วมกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2567 ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี สืบเนื่องมาจากทรงมีปณิธานอย่างแรงกล้าที่จะฟื้นฟูใน ความสำคัญในการรักษามากกว่าปลูก ต่อมากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ระดมความคิดเห็นเพื่อกำหนดชื่อที่เหมาะสม และเปลี่ยนชื่อเป็น วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และเป็นการสร้างจิตสำนึกให้เกิดความรัก ความหวงแหนทรัพยากรของชาติ มาโดยต่อเนื่องทุกปี และเพื่อเป็นการสร้างและกระตุ้นจิตสำนึกให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรของชาติ อีกทั้งยังช่วยป้องกันและลดการชะล้างดินจากการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ ลมตกภาวะเป็นพิษจากฝุ่นและหมอกควันอีกด้วย.... ณ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี

วันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2567

ลงพื้นที่สู่แม่เก็บตัวอย่างอาหาร



นางสาวศิริวรรณ เครือเล็ก เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มสารสนเทศการเกษตร นางสาวสกลภัทร ไชยคำ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ร่วมลงพื้นที่สู่แม่เก็บตัวอย่างอาหารพร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี ได้ดำเนินโครงการเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านอาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพโดยมีหน่วยเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยด้านอาหาร เขตสุขภาพที่ 5 ปีงบประมาณ 2568 เพื่อตรวจเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านอาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพ ณ สถานที่จำหน่าย เพื่อให้ผู้บริโภคได้บริโภคอาหารที่มีคุณภาพและปลอดภัย ในครั้งนี้ นางสาวศิริวรรณ เครือเล็ก เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี ได้นำผ้ากันเปื้อน สื่อประชาสัมพันธ์สัญลักษณ์ Q ไปมอบให้แก่เกษตรกรที่นำสินค้าเกษตรปลอดภัยมาจำหน่ายในตลาดเกษตรกร ในครั้งนี้ด้วย ณ ตลาดนัดเกษตรกร (หลังสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี) อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

วันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2567

ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ อนุมัติเบิกจ่ายค่าบริหารจัดการผลผลิตให้ เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง และค่าบริหารจัดการใน ส่วนของค่าใช้จ่ายด้านการตลาด



นางสาวศิริวรรณ เครือเล็ก เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี ร่วมประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และอนุมัติเบิกจ่ายค่าบริหารจัดการผลผลิตให้เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง และค่าบริหารจัดการในส่วนของค่าใช้จ่ายด้านการตลาด โดยมีนางสาวจินตฉา ปิ่นสุภา พาณิชย์จังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานในที่ประชุม เพื่อพิจารณาการจัดสรรปริมาณกุ้งให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งที่สมัครเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการรวมธุรกิจบริโภคสินค้ากุ้ง ปี 2567 จังหวัดเพชรบุรี ณ ห้องประชุมศรีวัง ชั้น 1 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบุรี

วันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2567

ประชุมคณะกรรมการประสานงานโครงการพัฒนาของสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรม ปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ ประจำจังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 2/2567



นางสาวศิริวรรณ เครือเล็ก เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประสานงานโครงการพัฒนาของสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ ประจำจังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 2/2567 มีหน้าที่กำหนดแนวทางปฏิบัติ และอำนวยความสะดวกให้การดำเนินโครงการ หรือภารกิจของสถาบันฯ ในจังหวัดเพชรบุรีเป็นไปตามเป้าหมาย ส่งเสริมและประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน นำไปสู่การแก้ไขปัญหาและพัฒนาอย่างสอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่และความต้องการของประชาชน โดยมี นางวันเพ็ญ มังศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานในที่ประชุม สรุปสาระสำคัญดังนี้

- การพัฒนาระบบน้ำเพื่อการเกษตร อุปโภค และบริโภค บ้านโป่งลึก
- บางกลอย ภายใต้โครงการแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดำริ บ้านโป่งลึก - บางกลอย ตำบลห้วยแม่เพรียง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี (หลังเก่า) ชั้น 1

วันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2567

ร่วมต้อนรับการเดินทางมาราชการของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายอัครา พรหมเผ่า)



นายอัครา พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยคณะเดินทางมาราชการในจังหวัดเพชรบุรี โดยมีนางวันเพ็ญ มังศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี, นายเลิศชัย สกลเสาวภาคย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี, นางสาวศิริวรรณ เครือเล็ก เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ ร่วมให้การต้อนรับ โดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เป็นประธานเปิดงานการบริหารจัดการการทำประมงปลาบึกเขื่อนแก่งกระจาน ประจำปี 2567 และได้มอบเงินอุดหนุนแก่มูลนิธิชุมชนท้องถิ่นที่เข้าร่วมโครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มผลิตด้านการประมง จำนวน 6 องค์กร มอบพันธุ์สัตว์น้ำแก่มูลนิธิชุมชนประมง แสดงความยินดีกับชุมชนที่ได้รับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2567 และนายมงคล แพร่เนียม ที่ได้รับรางวัลอาสาสมัครดีเด่นแห่งชาติ ด้านเครือข่ายเฝ้าระวังการทำประมง (ประมงอาสา) ร่วมพิธีบวงสรวงขอทำการประมงในแหล่งน้ำและปล่อยเรือทำการประมงปลาบึก ในฤดูกาลปีนี้ และร่วมปล่อยพันธุ์ปลาบึก ปลาน้ำจืดประจำถิ่น พันธุ์กึ่งก้ามกราม และเยี่ยมชมนิทรรศการของหน่วยงานและองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น ณ หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนแก่งกระจาน (เพชรบุรี) อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2567

“อัปเดต...เกษตรนำ” ครั้งที่ 70 เรื่อง ผลการดำเนินงานโครงการกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกร และผู้ยากจน (อบก.) จังหวัดเพชรบุรี



นางสาวศิริวรรณ เครือเล็ก เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วย นายภักดี นิยมแสง ผู้แทนสำนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดเพชรบุรี ร่วมจัดรายการ “อัปเดต...เกษตรนำ” ครั้งที่ 70 เรื่อง ผลการดำเนินงานโครงการกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน (อบก.) จังหวัดเพชรบุรี ทางเพจ Facebook กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมี นายอภิ สุทธิสังข์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นผู้ดำเนินรายการ โครงการกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน นอกจากจะให้รู้แล้ว ยังมีโครงการฟื้นฟูอาชีพของลูกหนี้กองทุนฯ อีกด้วย เพื่อให้มีรายได้เพิ่มขึ้นและสามารถนำมาชำระหนี้ได้ เชิญชวนรับฟังข้อมูลสาระดีๆ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในประเด็นต่างๆ ผ่าน facebook live ทุกๆ วันจันทร์ เวลา 09.00 น.

วันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2567

ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับจังหวัด ครั้งที่ 6/2567



กลุ่มยุทธศาสตร์พัฒนาการเกษตรจัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับจังหวัด ครั้งที่ 6/2567 โดยมี นางสาวศิริวรรณ เครือเล็ก เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานในที่ประชุม สรุปสาระสำคัญดังนี้

1. นโยบายหลักและประเด็นข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
2. การบริหารจัดการน้ำจังหวัดเพชรบุรี และการเตรียมการป้องกันอุทกภัย
3. การควบคุม กำจัด ป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคระบาดในพืชและสัตว์
4. ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดเพชรบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไตรมาสที่ 4
5. ผลการคัดเลือกปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ประจำปี พ.ศ. 2568 ระดับเขตตรวจราชการ

6.การจัดตั้งศูนย์บริการเกษตรพิรุณราช

7. การพิจารณาสินค้าเกษตรเพื่อจัดทำแผนการเกษตรรายสินค้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 สินค้าที่จะดำเนินการในปี 2568 เพื่อใช้ในการขับเคลื่อนการพัฒนาสินค้าเกษตรของจังหวัดเพชรบุรี คือ ข้าว

8. การจัดทำปฏิทินผลผลิตสินค้าเกษตรรายเดือนระดับจังหวัด ปี 2567 จำนวน 3 ด้าน คือด้านพืช 23 ชนิดสินค้า, ด้านประมง 21 ชนิดสินค้า, ด้านปศุสัตว์ 15 ชนิดสินค้า ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี อำเภอท่าม่วง จังหวัดเพชรบุรี

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2567

ประชุมคณะกรรมการจัดงาน “พระนครคีรี-เมืองเพชร”

ครั้งที่ 38 ประจำปี 2568



นางสาวศิริวรรณ เครือเล็ก เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มสารสนเทศการเกษตร นางสาวสกลภัทร ไชยคำ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจัดงาน “พระนครคีรี-เมืองเพชร” ครั้งที่ 38 ประจำปี 2568 โดยมี นางวันเพ็ญ มังศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี รักษาการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานในที่ประชุม เพื่อหารือแนวทางการจัดงานพระนครคีรี-เมืองเพชร ประจำปี 2568 มติในที่ประชุมเห็นชอบให้กำหนดการจัดงานในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2568 ภายใต้ Theme “วิมานฟ้าพระนครคีรี อัญมณีแห่งสยาม”

ด้วยจังหวัดเพชรบุรี ได้จัดงาน “พระนครคีรี - เมืองเพชร” มาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระบรมพรมหากษัตริย์ราชาเจ้า รัชกาลที่ 4 รัชกาลที่ 5 รัชกาลที่ 6 และรัชกาลที่ 9 ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ต่อจังหวัดเพชรบุรี และเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รวมทั้งเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดเพชรบุรี ให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น ณ ห้องประชุมพริบพรี ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี

วันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2567

ประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน เพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ จังหวัดเพชรบุรี (กรอ.จังหวัด) ครั้งที่ 1/2568



นางสาวศิริวรรณ เครือเล็ก เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มสารสนเทศการเกษตร นางสาวสกลภัทร ไชยคำ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดเพชรบุรี (กรอ.จังหวัด) ครั้งที่ 1/2568 โดยมี นายเลิศชัย สกลเสาวภาคย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธาน ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี (หลังเก่า) ชั้น 1 อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2567

พิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
เนื่องในวันพระบิดา แห่งฝนหลวง ประจำปี 2567



สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี โดยกลุ่มช่วยเหลือเกษตรกรและโครงการพิเศษ จัดพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2567 โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี นายภคพิศ สงวัฒนายุทธ, หัวหน้าส่วนราชการ, ข้าราชการพลเรือน, ข้าราชการทหาร ตำรวจ และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมพิธีดังกล่าว เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องใน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” ซึ่งเป็นวันที่พระองค์ทรงมีพระราชดำริที่จะนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในการบังคับเมฆให้เกิดเป็นฝนเกิดเป็นเทคโนโลยีฝนหลวงที่จัดปิดเป้าความทุกข์ยากให้แก่พสกนิกรของพระองค์ที่ประสบภัยแล้งและเป็นองค์ประกอบในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศจวบจนปัจจุบัน ณ ห้องประชุมพริบพรี ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี

วันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2567

สืบสานวัฒนธรรมไทย

"ลอยกระทงที่ไหนไม่สำคัญ...เท่าไปลอยอยู่กลางใจเธอ"



ประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณและการเบิกจ่ายภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ครั้งที่ 1/2568



นางสาวศิริวรรณ เครือเล็ก เกษตรและสหกรณ์จังหวัด เพชรบุรี เข้าร่วมประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณและการเบิกจ่ายภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ครั้งที่ 1/2568 โดยมี นางวันเพ็ญ มังศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี รักษาการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานในที่ประชุม เพื่อติดตามความคืบหน้างบประมาณโครงการรายจ่ายลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ที่ได้รับจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ของส่วนราชการในจังหวัด รวมทั้งปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข ณ ห้องประชุม ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี (อาคารหลังเก่า)

วันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2567

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด (อ.พ.ก.) ครั้งที่ 1/2567



สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี โดยกลุ่มยุทธศาสตร์พัฒนาการเกษตร จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด (อ.พ.ก.) ครั้งที่ 1/2567 โดยมี นางวันเพ็ญ มังศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี รักษาการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานในที่ประชุม เพื่อให้การขับเคลื่อนการดำเนินงานในการพัฒนาการเกษตรของจังหวัด การติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามนโยบายที่สำคัญ และการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการนี้นางสาวศิริวรรณ เครือเล็ก เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี ทำหน้าที่เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ ด้วย ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2567

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดเพชรบุรี



นางสาวศิริวรรณ เครือเล็ก เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มช่วยเหลือเกษตรกรและโครงการพิเศษ ร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดเพชรบุรี โดยมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี นายเลิศชัย สกลเสาวภาคย์ เป็นประธาน เพื่อให้การขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดเพชรบุรี เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สำหรับวันนี้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจำนวน 2 จุด

จุดที่ 1 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

จุดที่ 2 โครงการตามพระราชประสงค์หุบกะพง อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2567

พิธีมอบกรรมสิทธิ์และไถ่ชีวิตโค-กระบือ เถลิงพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาส พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567



นางสาวศิริวรรณ เครือเล็ก เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี พร้อมบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมพิธีมอบกรรมสิทธิ์และไถ่ชีวิตโค-กระบือ เถลิงพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โดยมี นางวันเพ็ญ มังศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี รักษาการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานในพิธี โดยเกษตรกรที่ได้รับโค ในวันนี้มีจำนวน 35 ราย และรับมอบกรรมสิทธิ์โค จำนวน 57 ราย ณ วัดโพธิ์ลอย ตำบลหนองกะพุน อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2567

พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลและวางพวงมาลา เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า



นางสาวศิริวรรณ เครือเล็ก เกษตรและสหกรณ์จังหวัด เพชรบุรี พร้อมเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารทั่วไป ร่วมพิธีทำบุญ ตักบาตรถวายพระราชกุศลและวางพวงมาลา เนื่องในวัน สมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในมหา กรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว โดย มี นางวันเพ็ญ มังศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี รักษา ราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานใน พิธี ณ บริเวณลานรัฐพิธี หน้าศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี วันที่ 25 พฤศจิกายน 2567

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดเพชรบุรี



นางสาวศิริวรรณ เครือเล็ก เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มช่วยเหลือเกษตรกรและโครงการพิเศษ นางพิมพ์นิภา เต็มตำนาน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดเพชรบุรี โดยมีนายเลิศชัย สกลเสาวภาคย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธาน เพื่อให้การขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดเพชรบุรี เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สำหรับวันนี้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจำนวน 3 จุด

จุดที่ 1 โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพพื้นที่บริเวณเขานางพันธุรัต (เขาเจ้าลายใหญ่) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

จุดที่ 2 โครงการสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ทราบรมราชชนนี

จุดที่ 3 โครงการตามพระราชประสงค์ดอนขุนห้วย

วันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2567



ประชุมคณะกรรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 11/2567 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2567



นางสาวศิริวรรณ เครือเล็ก เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี ร่วมประชุมคณะกรรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 11/2567 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2567 เพื่อติดตามการดำเนินงาน และพิจารณาภาระงานของจังหวัด และหารือข้อราชการสำคัญ ตามนโยบาย ของรัฐบาล โดยมี นางวันเพ็ญ มังศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานฯ ณ ห้องประชุมพริบพรี ชั้น 2 ศาลากลาง จังหวัดเพชรบุรี

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2567

ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับจังหวัดครั้งที่ 7/2567



สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี โดยกลุ่มยุทธศาสตร์พัฒนาการเกษตร จัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับจังหวัดครั้งที่ 7/2567 เพื่อร่วมกันพิจารณาคัดเลือกสินค้าเกษตรของจังหวัดเพชรบุรี ในการเข้าร่วมโครงการเกษตรและบริการมูลค่าสูง 1 ท้องถิ่น 1 สินค้า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 มติที่ประชุมเห็นชอบเสนอด้านพืช คือ สินค้ามะพร้าวแกง ชมพู่เพชรสายรุ้ง กล้วยหอมทอง และข้าว โดยมี นางสาวศิริวรรณ เครือเล็ก เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานในที่ประชุม

ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2567

เพชรบุรี

เมืองบ้านหอมความหลากหลายของวัฒนธรรม

อาหารรสเลิศ



รายการ รอบรู้เรื่องเกษตร ช่วงเวลาโลก

ทุกวันอังคาร เวลา 10.10น.-11.00 น.

สนใจร่วมออกอากาศ

ติดต่อได้ที่ : กลุ่มสารสนเทศการเกษตร

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี

โทร.032-461299 ต่อ15

หรือ คุณสกลภัทร ไชยคำ มือถือ 082-2527422



ติดตามการออกอากาศได้ที่ : สวท .จ.เพชรบุรี คลื่น 95.75 MHz

: สวท. จ.ประจวบฯ คลื่น 102.25 MHz : facebook live สวท . เพชรบุรี



สวัสดีครับ